



Pháp Lý Vô Vi Khoa Học Huyền Bí Phật Pháp  
**Tuần Báo Phát Triển Điện Năng**

Điện thư: [bientap.tbptdn@gmail.com](mailto:bientap.tbptdn@gmail.com) Web: [WWW.VOVINET.ORG](http://WWW.VOVINET.ORG)

*Tuần báo Điện Khí Phân Giải, dành riêng cho bạn đạo thực hành Pháp Lý Vô Vi Khoa Học Huyền Bí Phật Pháp*

Số: 1105 11 tháng 9 năm 2016

*Thơ ngỏ*

*Chuyển Thức*

*Chuyển thức qui nguyên vía với hồn  
Bình tâm tu luyện tự mình mình  
Quý yêu muôn loại cùng giao cảm  
Thành thật chính mình phát triển mình*

*Vĩ Kiên*

Mục Bé Tám 1991

Thưa các bạn,

Mục Bé Tám viết qua tâm KHÔNG, liên hệ với từ quang của Đại Bi, nó cũng là một liều thuốc trị tâm bệnh và giải toả uất khí của tim, gan và thận. Không nên cắt xén bất cứ giai đoạn nào, có Đạo Tâm thì sẽ hiểu chiều sâu của Mục Bé Tám. Ước mong các bạn thực hành đứng đắn thì sẽ cảm thông chiều hướng phát triển của tâm linh.

Kính bái,

**Bé Tám**

**Phần câu hỏi của Mục Bé Tám dành cho buổi sinh hoạt tại thiền đường:**

- 1) Nguyên lý của văn chương là sao?
- 2) Phải làm sao mới có điện?
- 3) Từ quang là gì?
- 4) Tại sao con người hay ước vọng về tương lai?
- 5) Sự kích động và phản động quá nhiều thì làm sao tháo gỡ?
- 6) Tại sao có nhiều người tổ chức Đại Hội lại than mệt và nhức đầu?
- 7) Đại Hội do ai tạo ra?

<p>1) <i>Hỏi: Nguyên lý của văn chương là sao?</i></p> <p>TL: Thừa điển hóa văn, chứ văn không hóa điển được, khi hiểu được điển thì nắm được nguyên ý của tác giả, thì khỏi bị mê và lầm.</p>	<p>2) <i>Hỏi: Phải làm sao mới có điển?</i></p> <p>TL: Thừa tu thiền nhiều thì sẽ có điển, càng ngày càng rõ rệt hơn, cho nên Bé thường nói: Biền cho lạng mình châu mới phát, lòng cho riêng mới gọi là thân. Tức là thiền đứng đắn, thì sự vận hành điện năng trong cơ tạng điều hòa, mới được êm ả phẳng lạng, thì sự sáng suốt mới được bộc lộ, lúc ấy tâm thức lui về thanh tịnh, mới có thần trí phán xét mọi sự kích động và phản động được, sự sống của nhơn sinh đều có đường lối mạch lạc rõ rệt.</p>
<p>3) <i>Hỏi: Từ quang là gì?</i></p> <p>TL: Thừa từ quang là người nào cũng có , biết đau, biết thương là có từ quang, nhưng biết vận hành và tập trung thì nó sẽ được dồi dào hơn, chúng ta có pháp tu thiền, giải trước và tập trung từ quang, càng ngày càng thanh nhẹ, nếu hành giả làm đúng theo lời chỉ dẫn, thì tâm thức sẽ được mở, hiểu biết tự nhiên, tâm thức là tự nhiên và hồn nhiên, tức là đạo vậy.</p>	<p>4) 22-08-1991</p> <p><i>Hỏi: Tại sao con người hay ước vọng về tương lai?</i></p> <p>TL: Thừa vì mắt mũi tai miệng đã nhận định sai cảnh đời là vĩnh cửu, cho nên ước muốn tương lai sướt hơn, đành quên chơn tâm là đời đời bất diệt, loài người hay đưa ra nhiều lý luận khác nhau, nhưng rốt cuộc cũng buông xuôi ra đi, còn chơn tâm là tự thức, bất khả luận bàn, chỉ có tự tìm tòi trong thanh tịnh mà thôi. Cho nên hay mê lầm, hay bỏ đạo này qua đạo khác, nhưng rốt cuộc cũng phải tự tu mà thôi.</p>
<p>5) <i>Hỏi: Sự kích động và phản động quá nhiều thì làm sao tháo gỡ?</i></p> <p>TL: Thừa phải dứt khoát trở về với chơn tâm thanh tịnh, thì mọi việc sẽ được êm xuôi. Cho nên ban chấp hành tổ chức Đại Hội là có cơ hội nhận định rõ rệt, sau khi kích động và phản động sẽ được cơ hội lui về thanh tịnh rõ rệt hơn, làm việc thiên sẽ được sớm trở về thiên tánh.</p>	<p>6) <i>Hỏi: Tại sao có nhiều người tổ chức Đại Hội lại than mệt và nhức đầu?</i></p> <p>TL: Thừa vì họ còn cho ngoại cảnh là thật, cho nên họ cảm thấy dấy động tâm thân, lần lần hành pháp trở lại yên ổn thì sẽ không ngán bất cứ tổ chức sắp tới nào hết, vì đã thấy rõ khả năng khối óc và thiêng liêng là một, dụng từ bi làm sức mạnh thì sẽ không sợ sự dẫn thân nữa, vô quái ngại là vậy.</p>
<p>7) <i>Hỏi: Đại Hội do ai tạo ra?</i></p> <p>TL: Thừa do tâm bạn đạo tạo ra sự hòa hợp cho chung.</p>	

---

## CÙNG ĐỌC THƠ ĐỨC THẦY

---

### CỜ THIÊN ĐỊA NHÂN

Ba luồng từ điển phân minh  
Người chung một cõi hiểu mình là ai  
Phân minh điển giới tiến hoài  
Ba vòng điển giới có Trời có Ta  
Người tu phải cố học hòa  
Sửa mình tiến hóa mới là người tu  
Chẳng còn suy nghĩ tiền xu  
Có Trời có Đất có tu có hòa  
Dù cho ở tận phương xa  
Biết Trời hiểu Đất mới là người ngoan  
Cùng chung khai triển bạc bàn  
Những lời chơn thật khai màn đạo tâm  
Cùng vui chúc bạn tự thâm tự tu  
Chính mình mới thật là ngu  
Tranh đua giành giật tiền xu ở đời  
Thiên cơ biến chuyển nhìn Trời  
Thức thời thay đổi rõ Trời ân ban.

Kính Bái,  
Lương Sĩ Hằng - Vĩ Kiên

---

## TRÍCH BĂNG ĐỨC THẦY THUYẾT GIẢNG

---

### Khóa Tịnh Khẩu Big Bear (3-5-1993) (Cuốn 4)

**Bạn đạo:** Dạ thưa Thầy, thưa kính chào Thầy, đáng lý ra con cũng không có gì hỏi Thầy, sợ phiền, nhưng mà con nghe mấy bạn đạo, hôm qua hôm nay đi nghe Thầy giảng thì con có một điều con cũng thắc mắc, thành ra xin Thầy giúp cho con. Từ hôm qua đến nay thì con nghe mấy bạn đạo mà muốn về Việt Nam thì Thầy cứ khuyên là không nên về, với lại mất điển.

**Đức Thầy:** Ừ.

**Bạn đạo:** Thành ra con không biết làm sao? Theo con thì con thấy về cái tâm đời thì con thấy là trong mấy năm vừa rồi thì con có hai đứa con nhỏ, thì các cháu mấy cái tháng hè đó thì con đưa các cháu đi về, ba lần rồi. Thì lần về đó thấy kết quả: phân đời thì các cháu rất là ngoan, tại vì nó thấy, nó về nó thấy cái sinh hoạt, cái đời sống ở Việt Nam nó thấp quá đi thành ra nó qua bên này,

mặc dầu nó sanh ở bên này, nhưng mà nó qua bên này thì thấy cái cách sống của nó nó thay đổi; rồi nó biết tận tiện, rồi nó biết hiểu thảo với bà nội này kia, kia nọ. Đó, thành ra con lại dự định là con sẽ đưa các cháu về nữa. Nhưng mà con không biết rằng, theo như Thầy thấy thì như thế nào? Tại vì tháng bảy này các cháu nghỉ hè thì con có cái ý định là đưa các cháu về, cũng như là đi du lịch mà cho các cháu nó mở mang kiến thức.

**Đức Thầy:** Du lịch hàng năm, cái đó là du lịch hàng năm, không có sao.

**Bạn đạo:** Thành ra, theo Thầy thấy như vậy là có mất điển hay là không?

**Đức Thầy:** Cái kia là đi du lịch hàng năm là đi. Còn cái này, cái trường hợp mỗi người, tôi mà kêu không đi là nó có chuyện rồi.

**Bạn đạo:** Dạ, thì các cháu, thì bà nội cũng trong tình trạng là lớn tuổi rồi, cũng sắp ra đi; thành ra cũng, cháu nó cũng có cái ý là nó về để thăm bà.

**Đức Thầy:** Ừ, mình có phương tiện cho nó đi về, đâu có sao. Còn nhiều người tôi nói không đi về là nó qua con chết sống rồi, rồi gom được chút thanh điền để nó đi lên cao một chút, mà nó đi về nó thấy người ta khổ quá nó mất hết trọn điền!

**Bạn đạo:** Thành ra, như trường hợp của con đưa các cháu về thì thấy là không có trở ngại?

**Đức Thầy:** Không sao, Chị đã về quen rồi không có sao. Nhưng mà phải nhớ thiên chức không thôi cũng mất à, thấy người ta khổ quá!

**Bạn đạo:** Dạ, thì con về thì cũng trong cái tình thần ấy thì con giúp đỡ được chút đỉnh mỗi người đó, thành ra mình lại cảm thấy là cái tâm của mình nó nhẹ hơn là mình đi chơi nước khác, hay là đi, đưa các cháu đi vacation chỗ...

**Đức Thầy:** Cũng mất điền.

**Bạn đạo:** Như vậy có mất điền không thưa Thầy?

**Đức Thầy:** Cũng ít nhiều cũng phải mất.

**Bạn đạo:** Dạ, thì như vậy thì theo như Thầy cho con lời khuyên là có nên về hay là...

**Đức Thầy:** Không, như chị thì visite (đi thăm) gia đình, không có sao.

**Bạn đạo:** Dạ

**Đức Thầy:** Đi được.

**Bạn đạo:** Dạ thưa, con có bấy nhiêu đó thôi, con cảm ơn Thầy.

**Đức Thầy:** Không có chi.

**Bạn đạo:** Dạ, con chúc Thầy mỗi ngày thêm khỏe mạnh.

**Đức Thầy:** Cảm ơn.

**Bạn đạo:** Dạ, con xin kính lạy Thầy, dạ xin chào

quý bạn đạo. Con có một điều muốn hỏi Thầy chỉ dẫn giúp cho con. Niệm Bát Chánh đó Thầy, con có nên niệm Bát Chánh không?

**Đức Thầy:** Sáu giờ chiều đến mười giờ niệm đi.

**Bạn đạo:** Dạ, dạ, dạ thưa...

**Đức Thầy:** Niệm cho nó quen

**Bạn đạo:** Dạ, dạ thưa niệm mấy lần lặn Thầy?

**Đức Thầy:** Ba lần đó, trong sách có viết.

**Bạn đạo:** Dạ, niệm thêm nữa được không Thầy?

**Đức Thầy:** Thôi! Cái đó là cần, cũng như mình kiểm soát vậy.

**Bạn đạo:** Dạ, dạ.

**Đức Thầy:** Cơ thể mình như cái chùa, niệm cho luồng điền nó chạy đều, coi nó đi tới đâu; nó động tới đâu thì nó mờ tới đó, chỗ nào mà nó không trụ là chắc là mình còn yếu, ráng thiên nhiều hơn.

**Bạn đạo:** Dạ, với lại mấy tháng nay con ở bên Việt Nam đó Thầy, thì con không có làm đồ mặn, con không có động tới cá thịt gì hết, vì con ăn trường tới nay mười hai năm rồi.

**Đức Thầy:** Ừ.

**Bạn đạo:** Thì con qua đây mấy tháng nay thì con thấy con của con nó cũng cực khổ quá đó thì thành ra con giúp đỡ cho nó; con làm gà, làm cá, làm thịt đủ thứ hết. Như vậy nó có ảnh hưởng tới cái vấn đề tu của con không?

**Đức Thầy:** Có chứ, có bị, bị trước chứ!

**Bạn đạo:** Dạ, thành ra con thấy con nặng nề quá!

**Đức Thầy:** Mình không có dính dấp vô trong đó được. Nếu mà ăn chay trường không có dính dấp được.

**Bạn đạo:** Dạ, con thấy con nặng nề quá! Cái bộ đầu con nó quăn, nó làm đủ thứ hết! Mà con nhiều khi con thở con không lên nữa Thầy, dạ.

**Đức Thầy:** Trước không à!

**Bạn đạo:** Dạ, như vậy là cũng phải bớt lại hả Thầy?

**Đức Thầy:** Không có làm cái đồ mặn nữa.

**Bạn đạo:** Dạ, đừng có làm đồ mặn?

**Đức Thầy:** Mình ăn chay thì ăn chay thôi.

**Bạn đạo:** Dạ, con xin cảm ơn Thầy.

**Đức Thầy:** Ăn chay, làm đồ mặn nó cũng thềm ở trong đó đó.

**Bạn đạo:** Dạ.

**Đức Thầy:** Không ăn mà nó cũng thềm.

**Bạn đạo:** Dạ thôi, con xin cảm ơn Thầy.

---

### HƯỚNG TÂM CẦU NGUYỆN.

---

Xin quý vị bạn đạo hướng tâm cầu nguyện cho Bà Hoàng Thị Đe (là Chị của bạn đạo Hoàng Kim). Mất lúc 00:20 sáng ngày 6 tháng 8 âm lịch nhằm ngày 6 tháng 9, 2016 tại Saigon Việt Nam, hưởng thọ 83 tuổi được siêu sinh tịnh độ. Hoàng Kim và tang gia cùng cảm tạ.